

ประจำวันที่ 19-24 พฤศจิกายน 2557

ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิต่ำสุดแล้ว

นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตรอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ราคาข้าวเปลือกในตลาดปัจจุบันนี้เชื่อว่าจะเป็นระดับราคาต่ำสุด และหลังจากนี้จะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นมาเพราะจากการลงไปสำรวจพื้นที่ปลูกข้าวที่จังหวัดร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ได้รับการยืนยันจากนายกสมาคมโรงสีในพื้นที่ดังกล่าวว่าราคาข้าวเปลือกหอมมะลิมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นโดยราคาซื้อขายล่าสุด พบว่า ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิตอยู่ที่กก. 11-11.5 บาท หรือตันละ 11,000 – 15,000 บาท

ทั้งนี้แม้ว่าราคาข้าวเปลือกหอมมะลิปัจจุบันจะยังไม่ถึงเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์ต้องการผลักดันให้ระดับราคาขึ้นไปอยู่ที่ตันละ 15,000 – 16,000 บาทเพราะเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาข้าวมีความชื้นสูง ทำให้ราคาจึงถูกหักค่าความชื้นมากแต่หลังจากนี้ชานาซึ่งเข้าใจวิธีเก็บเกี่ยวที่จะทำให้ข้าวมีความชื้นต่ำลงก็จะทำให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิปรับตัวดีขึ้น

“มีการคาดการณ์ว่าข้าวเปลือกหอมมะลิจจะมีผลผลิตน้อยกว่าคาดการณ์ก่อนหน้านี้เชื่อว่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงมาตรการที่รัฐบาลกำลังดำเนินการทั้งการรับจำนำอย่างฉพาะการเก็บสต็อกข้าวล่วงหน้า จะช่วยให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นอย่างแน่นอน”

ร.ต.ท.เจริญเหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่าจากปัญหาราคาข้าวเปลือกที่ตกต่ำในขณะนี้ ทางสมาคมฯได้เสนอต่อ พล.อ.ฉัตรชัยสรวิสัย รมว.พาณิชย์ถึงมาตรการที่ผู้ส่งออกจะช่วยรัฐบาลดึงผลผลิตส่วนเกินออกจากตลาด 2 แนวทาง คือขอความร่วมมือให้สมาชิกสมาคมฯ 200 ราย ซื้อข้าวสารหอมมะลิใหม่เพื่อมาเก็บในสต็อกตามหลักเกณฑ์ของกรมการค้าภายในที่กำหนดให้ผู้ค้าข้าวจะต้องมีสต็อกข้าวขั้นต่ำรายละ 500 ตัน โดยแนวทางนี้สามารถดำเนินการได้ทันทีคาดว่าจะช่วยดูดปริมาณผลผลิตส่วนเกินได้ 100,000 ตัน ซึ่งจะใช้เงินประมาณ 2,700 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ จะขอความร่วมมือผู้ส่งออกรายใหญ่ประมาณ 10 รายช่วยกันร่วมซื้อข้าวหอมมะลิ 300,000 ตัน ในตลาดมาเก็บเป็นสต็อกโดยรัฐบาลไม่ต้องจ่ายชดเชยให้ ซึ่งจะกำหนดเงื่อนไขให้ทุกรายรับซื้อข้าวตามราคาตลาดในช่วงที่ผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาดจำนวนมากนับตั้งแต่เดือนพ.ย.-ธ.ค. 57

“วิธีการนี้ผู้ส่งออกทุกรายยอมควักกระเป๋าช่วยเหลือราคาข้าวโดยปริมาณข้าว 300,000 ตัน ที่จะซื้อมาเก็บไว้ หากคิดราคาข้าวสารหอมมะลิตันละ 27,000 บาท จะต้องใช้เงิน 8,000 ล้านบาท ไม่นับรวมค่าเช่า และดอกเบี้ยอีกเป็นสิ่งที่ทางผู้ส่งออกได้เสนอกระทรวงพาณิชย์ไปแล้ว”

ที่มา เติลินิวส์

'ปริศนาร'ยันข้าวราคา 8 พันเหมาะสม

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ากรณีที่มีการระบุว่าราคาข้าวเปลือกในปัจจุบันราคาตกต่ำลงนั้นยืนยันว่าราคาข้าวเปลือกในเวลานี้เป็นไปตามปกติโดยเฉลี่ยอยู่ที่ตันละประมาณ 8,000 บาท หรือในบางพื้นที่มีราคาตันละ 7,900-8,200 บาท ซึ่งถือว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่อยู่ในเกณฑ์ที่รัฐบาลได้ตั้งไว้แล้วไม่ได้เป็นราคาตกต่ำแต่อย่างไร

“ราคาข้าวในปัจจุบัน เป็นราคาที่ดี เพราะกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการดูแลราคาข้าวเปลือกด้วยการให้โรงสีสามารถกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์เพื่อนำมาซื้อข้าวเก็บไว้ โดยรัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือด้านดอกเบี้ยให้อัตรา 3% ที่ถือว่าทำได้สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 6 ล้านตัน โดยเวลานี้สามารถซื้อข้าวจากชานาได้มากกว่า 6 ล้านตัน ขณะที่ราคาข้าวชานาได้รับก็เป็นราคาตลาดอย่างแท้จริง”ม.ร.ว.ปรีดิยาธรรกล่าว

นอกจากนี้รัฐบาลยังมีมาตรการส่งเสริมให้ชาวนามีรายได้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่รัฐบาลจะนำมาใช้ให้ทันในฤดูกาลผลิตข้าวหน้าปี ปีการผลิต 2558/2559 โดยกำลังอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดทั้งหมดร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธ.ค.นี้ ซึ่งจะมีการกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมว่าพื้นที่ใดควรปลูกข้าว พื้นที่ใดควรปรับปรุงพันธุ์ข้าว พื้นที่ใดควรปลูกพืชอื่น หรือพื้นที่ใดควรเป็นพื้นที่เกษตรทางเลือก

สำหรับการแก้ปัญหาราคายางพารากำลังทำงานอย่างต่อเนื่องโดยในวันที่ 27 พ.ย.นี้ จะเดินทางไปประเทศจีนเพื่อร่วมประชุมด้านการค้าและอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานของจีน โดยเตรียมนำเรื่องผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปมาหารือร่วมกันโดยเฉพาะการเชิญชวนให้ภาคเอกชนของประเทศจีนเข้ามาร่วมลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมยางพาราของไทย ที่จังหวัดสงขลาด้วย

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

"พาณิชย์"เผยราคาข้าวต่ำสุดในรอบปี ชาวนาร้อนหนังสือจี้นายกฯช่วยด่วน ส่งออกขงฉัตรชัยดึงสต็อกออก 3 แสนตัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบราคาข้าวของกระทรวงพาณิชย์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าราคาข้าวในตลาดต่ำลงอย่างต่อเนื่องและต่ำสุดในรอบปีนี้ ซึ่งข้อมูลจากกรมการค้าภายในพบว่า ราคาจำหน่ายข้าวสารในประเทศชนิดข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 (ใหม่) เดือนพฤศจิกายน อยู่ที่ตันละ 2.89 หมื่นบาท เป็นระดับที่ต่ำสุดในรอบปี หากเทียบกับราคาเดือนพฤศจิกายน 2556 ตันละ 3.40 หมื่นบาท

ขณะที่ราคาส่งออกข้าว (เอฟโอบี) โดยเป็นข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศพบว่า ราคาส่งออกข้าวหอมมะลิชั้น 2 (ใหม่) พฤศจิกายน เหลือตันละ 863 เหรียญสหรัฐ ต่ำสุดในรอบปีเมื่อเทียบราคาส่งออกช่วงพฤศจิกายน 2556 ราคาอยู่ที่ 1,053 เหรียญสหรัฐ

นายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า สมาคมจะทำหนังสือถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้รัฐบาลเร่งผลักดันราคาข้าวเปลือกให้สูงขึ้น เพราะขณะนี้ราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2557/58 ลดลงมากกว่า 50% จากราคาที่ชาวนาเคยขายได้ในช่วงที่มีโครงการรับจำนำข้าว เช่น ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาในตลาดขายได้ตันละ 0.9-1 หมื่นบาท ต่ำกว่าราคาที่เคยขายได้ในตลาดในช่วงมีโครงการรับจำนำข้าว 1.6 หมื่นบาท ส่วนข้าวเปลือกเหนียวเหลือตันละ 7,000-8,000 บาท ต่ำกว่าราคาที่เคยขายได้ตันละ 1.3 หมื่นบาท

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สมาคมได้เสนอต่อ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ ถึงมาตรการที่ผู้ส่งออกจะช่วยรัฐบาลดึงผลผลิตส่วนเกินออกจากตลาด 2 แนวทางเพื่อแก้ปัญหาการค้าข้าวตกคือ ขอความร่วมมือให้สมาชิกสมาคม 200 รายซื้อข้าวสารหอมมะลิใหม่เพื่อมาเก็บในสต็อกตามหลักเกณฑ์ของกรมการค้าภายในที่กำหนดให้ผู้ค้าข้าวจะต้องมีสต็อกข้าวขั้นต่ำรายละ 500 ตัน

โดยแนวทางนี้สามารถดำเนินการได้ทันที คาดว่าจะช่วยลดปริมาณผลผลิตส่วนเกินได้ 1 แสนตัน ซึ่งจะใช้เงินประมาณ 2,700 ล้านบาท และขอความร่วมมือผู้ส่งออกรายใหญ่ประมาณ 10 ราย ช่วยกันร่วมซื้อข้าวหอมมะลิ 3 แสนตัน ในตลาดมาเก็บเป็นสต็อก โดยรัฐบาลไม่ต้องจ่ายชดเชยให้ ซึ่งจะกำหนดเงื่อนไขให้ทุกรายรับซื้อข้าวตามราคาตลาด ในช่วงที่ผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาดจำนวนมาก นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2557

"วิธีการนี้ผู้ส่งออกทุกรายยอมควักกระเป๋าช่วยเหลือราคาข้าว โดยปริมาณข้าว 3 แสนตัน ที่จะซื้อมาเก็บไว้ หากคิดราคาข้าวสารหอมมะลิตันละ 2.7 หมื่นบาท จะต้องใช้เงิน 8,000 ล้านบาท ไม่นับรวมค่าเช่าและดอกเบี้ยอีก เป็นสิ่งที่ทางผู้ส่งออกได้เสนอกระทรวงพาณิชย์ไปแล้ว" ร.ต.ท.เจริญกล่าว และว่า เชื่อว่าแนวโน้มราคาข้าวจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะหมดช่วงฤดูฝน ข้าวที่ชาวนาเก็บเกี่ยวจะมีความชื้นต่ำลง และมาตรการในการช่วยเหลือของภาครัฐทั้งการรับจำนำยุ่งฉาง การจ่ายชดเชยให้กับชาวนา และการเก็บสต็อกข้าวโดยชดเชยดอกเบี้ย 3% ให้กับโรงสี จะผลักดันให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น"

ที่มา มติชน

เอกชนไว้วางใจข้าวปลอมปนประมุลโครงการรัฐ-พล.โยนโรงสี

กรณีบริษัทข้าวยักษ์ใหญ่ของประเทศ ผู้ประมุลข้าวหอมมะลิจากรัฐบาล เข้าร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบข้าวหอมมะลิที่ประมุลได้และถูกจัดเก็บในโกดังของโรงสีข้าว จ.สุรินทร์ 2 แห่ง เนื่องจากเมื่อนำกองข้าวไปตรวจสอบกลับพบว่าข้าวขาวเมล็ดใหญ่ผสมปลอมปนในข้าวหอมมะลิตดั่งกล่าว โดยจังหวัดได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสอบสวนสาเหตุที่เกิดขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุด นายวัลลภ เรืองพรเจริญ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ พ.อ.เอกภาพ สุหรัาย รองผอ.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ และนายทหารปฏิบัติภารกิจจังหวัดทหารบกสุรินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้า (อคส.) สุรินทร์ เจ้าหน้าที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) สุรินทร์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพาณิชย์ เซอร์เวย์อร์ผู้ดูแลข้าวในโกดังข้าว ผู้ประกอบการโรงสีข้าวและตัวแทนจากบริษัทซีพี ที่ประมุลข้าวได้ เข้าร่วมหารือแนวทางตรวจสอบข้าวเปลือกหอมมะลิที่ประมุลได้กลับมีข้าวขาวเจือปน และข้าวลวดดั่งกล่าวทางเอกชนยังไม่ได้นำออกไปจากโกดัง เนื่องจากยังไม่ทราบว่าข้าวในส่วนที่เหลือมีการปลอมปนเป็นจำนวนเท่าไรและเป็นข้าวมาจากแหล่งใด

ทั้งนี้ ตัวแทนบริษัทเอกชนได้เข้าไปให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ และขอข้อมูลการดูแลการเก็บข้าวเปลือกหอมมะลิจากเซอร์เวย์อร์ ผู้ดูแลโกดังเก็บข้าวทั้งหมด ผู้ประกอบการโรงสีข้าวทั้ง 2 แห่งในพื้นที่ จ.สุรินทร์ เพื่อตรวจสอบถึงที่มาที่ไป และดูว่าการปลอมปนเกิดขึ้นตอนไหน อีกทั้งทางเอกชนได้ให้ข้อมูลการเข้าเก็บตัวอย่างข้าวไปตรวจสอบจนพบการปลอมปนด้วย

พ.อ.เอกภาพ สุหรัาย เปิดเผยว่า การประชุมหารือเนื่องจากบริษัทที่ขณะประมุลซื้อข้าวหอมมะลิที่เก็บในโกดังของโรงสีข้าว 2 แห่งในจังหวัด เมื่อเข้าไปนำกองข้าว 2 กองไปตรวจสอบและพบว่ามีปลอมปนจึงเกิดความสงสัยว่าขนาดนำตัวอย่างข้าวหอมมะลิจาก 2 กองข้าวในโรงสีแห่งหนึ่งไปตรวจก็พบการปลอมปนแล้ว ดังนั้น ข้าวที่เหลืออยู่จะปลอมปนอีกมากน้อยเท่าไร จึงขอให้ทางหน่วยงานในจังหวัดได้ตรวจสอบ เพราะยังมีข้าวในโรงสีอีกแห่งที่ประมุลได้กว่า 6,700 ตัน และโรงสีอีกแห่งหนึ่งก็เหลือจำนวนมาก ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันตรวจสอบ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าวไปร่วมด้วย

มีรายงานแจ้งว่า ข้าวหอมมะลิตดั่งที่ประมุลไปและเกิดปัญหาปลอมปน เป็นข้าวที่รับจำนำไว้ในปีการผลิต 2556/2557 สมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยภาครัฐได้ระบายโดยเปิดประมุล และมีเอกชนประมุลได้จะนำไปบรรจุลงจำหน่าย โดยประมุลไปทั้งหมด 7 กอง มีการสุ่มตรวจ 2 กอง โดยข้าวถูกเก็บไว้ที่โรงสีรวมชัย อ.สังขะ และโรงสีพูนผล อ.เมืองสุรินทร์ ทั้งนี้ ได้ร้องเรียนไปที่กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้ตั้งคณะกรรมการเข้าตรวจสอบดังกล่าว

ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีของบริษัทซีพี ร้องเรียนว่าได้ตรวจสอบพบข้าวหอมมะลิที่ประมุลได้จากการเปิดประมุลข้าวสารในสต็อกรัฐมีการปลอมปน โดยโกดังที่ประมุลได้อยู่ที่ จ.สุรินทร์ว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีคณะตรวจสอบแก้ไขและติดตามปัญหาหลังการประมุลข้าว ที่คณะอนุกรรมการระบายข้าวจัดตั้งขึ้นมาลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบในเรื่องนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกสรุป อย่างไรก็ตามหากพบมีการปลอมปนหรือทุจริตเกิดขึ้นจริง ก็จะต้องดำเนินการหาผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ต่อไป ส่วนจะเป็นใครต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในแต่ละโครงการจำนำข้าวแต่ละปีซึ่งจะต่างกัน เช่น หากเป็นข้าวในโครงการจำนำปี 56-57 ผู้รับผิดชอบคือเจ้าของโกดัง

"ที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการตรวจสอบถี่ๆ ตรวจสอบคุณภาพข้าว ก่อนที่จะมีการนำออกประมุลขายแล้ว แต่การตรวจสอบก็ทำได้เพียงเก็บตัวอย่างมาตรวจสอบเท่านั้น และการนำออกมาประมุลก็จะเป็นไปตามตัวอย่างที่ตรวจสอบคุณภาพและนำออกมาขาย ซึ่งก็ทำให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้บ้าง แต่ทางรัฐเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ หรือทิ้งปัญหาในเรื่องนี้จึงได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมาทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดด้วย แต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่" แหล่งข่าว กล่าว

ที่มา คมชัดลึก

รมว.พาณิชย์ เผยรอ นบข.ไฟเขียวระบายข้าวรอบ 4 พร้อมเปิดประมูล 5.ค.นี้

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.) เพื่อเปิดประมูลข้าวเป็นการทั่วไปสำหรับการส่งออกครั้งที่ 4/57 ซึ่งหาก นบข.อนุมัติ ทางกรมการค้าต่างประเทศจะสามารถดำเนินการเปิดประมูลได้ภายในเดือน 5.ค.นี้ และเชื่อว่าการระบายจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวเปลือกที่กำลังออกสู่ตลาด

สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกล่าสุด พบว่า ข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 11,000 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาเฉลี่ยต้นละ 12,000-14,000 บาทที่ความชื้น 15% ต่ำกว่าราคาเป้าหมายที่ตั้งไว้ต้นละ 15,000-16,000 บาท ถือว่าเป็นราคาที่น่าพอใจ แต่ถ้าเกษตรกรขายได้มากกว่านี้ก็จะดีกว่า อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าแนวโน้มราคาจะดีขึ้นต่อเนื่อง เพราะรัฐบาลมีมาตรการเสริมช่วยดึงราคาข้าว ทั้งการให้โรงสีซื้อข้าวในราคานำตลาด การประกันข้าวในยุ้งฉางของเกษตรกร เป็นต้น

ส่วนความคืบหน้าโครงการลดราคาสินค้าทั่วประเทศ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนว่า ขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้ว 80-90% โดยจะหารือร่วมกับภาคเอกชนอีก 1-2 ครั้งก็จะได้ข้อสรุป โดยโครงการนี้ กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการอย่างยิ่งใหญ่ และลดราคามากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ซึ่งภาคเอกชน ทั้งผู้ผลิตสินค้า (ซัพพลายเออร์) ห้างค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ห้างสะดวกซื้อทุกราย ให้ความร่วมมือลดราคาสินค้าทุกชนิดที่ขายในห้างทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อคืนความสุขให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าช่วงปีใหม่ได้ในราคาถูก ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนได้ยาวนานใหญ่ของประเทศ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์ เชื้อราคาข้าวปรับขึ้นหลังโรงสีเข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ 3%ซื้อข้าวเปลือก

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรา 3% ให้โรงสีเพื่อนำเงินไปซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในราคานำตลาดต้นละ 100-200 บาทมาเก็บไว้ในสต็อกก่อนนำออกขายในช่วงข้าวมูฮอฎบัต ซึ่งแผนต้นราคาข้าวเปลือกของรัฐบาลว่า ขณะนี้มีโรงสีแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 200 ราย คิดเป็นข้าวเปลือกที่จะเก็บไว้ในสต็อกประมาณ 6 ล้านตัน จากเป้าหมายเพียง 2 ล้านตัน คิดเป็นเงินชดเชยดอกเบี้ยประมาณ 900 ล้านบาท

"ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติโรงสี เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วก็ให้ประสานมายังกรมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการได้ คาดว่า การดำเนินการดังกล่าว น่าจะทำให้ราคาข้าวเปลือกในประเทศปรับตัวสูงขึ้นได้ เพราะโรงสีต้องแย่งกันซื้อเพื่อมาเก็บไว้ก่อน เป็นการดึงผลผลิตออกจากตลาดมากถึง 6 ล้านตัน" นายบุญฤทธิ์ กล่าว

เนื่องจากขณะนี้หมดฤดูฝนแล้วเกษตรกรสามารถตากข้าวให้แห้งก่อนนำมาขายให้กับโรงสีได้ นอกจากนี้รัฐยังมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกหลายโครงการ เช่น การจำหน่ายข้าวเปลือกที่ยุ้งฉางของเกษตรกรภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนเกษตรกรภาคกลาง ที่ไม่มียุ้งฉางก็สามารถนำข้าวเปลือกมาขายให้กับกลุ่มสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ในราคานำตลาดได้ โดยรัฐมีโครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเหล่านี้สามารถเข้าร่วมโครงการ เพื่อนำเงินไปซื้อข้าวจากเกษตรกรและนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มได้

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ไทย-กัมพูชาครองแชมป์ข้าวดีที่สุดในโลกปีนี้

นายเจเรมี สวิงเกอร์ ประธานและเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดของไรซ์ เทรดเดอร์ ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดการแข่งขันข้าวในปีนี กล่าวว่า มีตัวอย่างข้าว 25 สายพันธุ์จาก 15 ประเทศ ที่เข้าร่วมการแข่งขันนี้ เช่น กัมพูชา ไทย เวียดนาม อินเดีย พม่า และสหรัฐ โดยข้าวจากกัมพูชาและไทย ได้รับรางวัลข้าวดีที่สุดในโลกในปีนี ภายใต้หลักการตัดสินที่ดูจากลักษณะและรสชาติของข้าว

ด้านนายสก พุททาวุธ ประธานสมาพันธ์ข้าวกัมพูชา กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่ข้าวหอมของกัมพูชาชนะรางวัลนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งหลักชัยที่สำคัญของอุตสาหกรรมข้าวกัมพูชา อีกทั้งรางวัลนี้ ยังสะท้อนถึงคุณภาพระดับสูงของข้าวกัมพูชา ที่จะเป็นที่รู้จักในระดับโลกมากขึ้น

ประธานสมาพันธ์ข้าวกัมพูชา กล่าวว่าด้วยว่า ในระยะ 10 เดือนแรกของปีนี้ กัมพูชาส่งออกข้าวสารไปจำหน่ายในตลาดโลกจำนวน 304,788 ตัน ทำรายได้ประมาณ 180 ล้านดอลลาร์

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการส่งออกข้าวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ข้าวกล้องหอมมะลิของไทยชนะรางวัลนี้ ไทยคือผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก และคุณภาพของข้าวของไทย ก็เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จนถึงปีนี้ ไทยส่งออกข้าวสารไปจำหน่ายในตลาดโลกแล้วประมาณ 8 ล้านตัน และคาดว่าจะส่งออกได้ถึง 10.5 ล้านตันตลอดทั้งปีนี้

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

oo

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-20 พ.ย. 2557 มีจำนวน 190,194 ตัน มูลค่า 83.525 ล้านดอลลาร์ (FOB) โดยปริมาณลดลง 3.3% และมูลค่าลดลง 1.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 196,687 ตัน มูลค่า 82.156 ล้านดอลลาร์ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-20 พ.ย. 2557 มีจำนวน 5.549 ล้านตัน มูลค่า 2.421 พันล้านเหรียญสหรัฐโดยปริมาณลดลง 6.4% และมูลค่าลดลง 5.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 5.93 ล้านตัน มูลค่า 2.548 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

[ที่มา Oryza.com](#)

กัมพูชา

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export; SOWS-REF) รายงานว่าในเดือน ต.ค. 2557 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าว 35,418 ตัน เพิ่มขึ้น 26.4% เมื่อเทียบกับเดือน ต.ค. ปีที่ผ่านมาที่ส่งออก 28,031 ตัน โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ต.ค.) กัมพูชาส่งออกข้าว 304,788 ตัน เพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 294,154 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ ประกอบด้วย ข้าวหอมในกลุ่ม Jasmine Rice (PML/PRD) จำนวน 99,460 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆ (Fragrant rice) เช่น Senkraob, Neangsauly, Neang Malis, Somaly, Organic rice จำนวนรวม 44,904 ตัน ข้าวขาว (long grain white rice) และข้าวขาวชนิดพิเศษ (Premium white) ได้แก่ Ginger/Neang Khon จำนวนรวม 142,323 ตัน และข้าวหนึ่งจำนวน 18,101 ตัน

ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เช่น ฝรั่งเศสจำนวน 56,125 ตัน ประเทศโปแลนด์จำนวน 51,706 ตัน เนเธอร์แลนด์ 27,807 ตัน เบลเยียม 16,218 ตัน สาธารณรัฐเชค 11,971 ตัน สเปน 11,081 ตัน สหราชอาณาจักร 10,149 ตัน สำหรับประเทศในเอเชียที่นำเข้าข้าวจากกัมพูชานั้น อาทิเช่น มาเลเซีย 29,177 ตัน และจีน 26,307 ตัน เป็นต้น

[ที่มา Oryza.com](#)

เมียนมาร์

นาย Ye Min Aung เลขาธิการ (General Secretary) สหพันธ์ข้าวพม่า (the Myanmar Rice Federation; MRF) ระบุว่า สหพันธ์กำลังพิจารณาที่จะรับซื้อข้าวประมาณ 3 ล้านบุชเชลหรือประมาณ 61,200 ตัน จากเกษตรกรในเขต Ayeyarwady หลังจากที่ทางการจีนได้จำกัดการนำเข้าข้าวจากพม่า โดยจะดำเนินการผ่านบริษัท Mapco (the Myanmar Agribusiness Public Corporation)

โดยในขณะนี้กำลังมีการหารือกับธนาคาร Myanmar Oriental Bank เกี่ยวกับการหาแหล่งเงินทุนสำหรับรับซื้อข้าว โดยคาดว่าพื้นที่เขต Ayeeyarwady จะมีผลผลิตข้าวส่วนเกินประมาณ 3 ล้านบุงเซล และที่เขต Bago จะมีผลผลิตข้าวส่วนเกินประมาณ 1.5 ล้านบุงเซล (ประมาณ 30,600 ตัน) โดยการรับซื้อครั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ราคาข้าวในประเทศร่วงลงในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว

นอกจากนี้ แหล่งข่าวท้องถิ่นยังระบุว่า กองทัพก็กำลังพิจารณาที่จะรับซื้อข้าวจากเกษตรกรด้วย ในขณะเดียวกันทางสหพันธ์ข้าวพม่ายังได้เรียกร้องให้โรงสีและผู้ค้าข้าวช่วยรับซื้อข้าวจากเกษตรกรด้วย เพราะรัฐบาลมีคลังเก็บสินค้าจำกัด

ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือนแรก (เม.ย.-ก.ย.) ของปีงบประมาณ 2014/15 (เม.ย.-มี.ค.) เมียนมาร์ส่งออกข้าวประมาณ 630,071 ตัน เพิ่มขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบกับจำนวน 300,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics BAS) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ต.ค. 2557 มีจำนวนประมาณ 1.81 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับบริโภค 53 วัน) เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.49 ล้านตันในเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.77 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 450,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 15% เมื่อเทียบกับจำนวน 390,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 24.9%ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 13 วัน) โดยเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 96% โดยสต็อกข้าวของ NFA ลดลงจากเดือนก่อนประมาณ 1%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 520,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 28.9%ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 15 วัน)

ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 830,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 9% เมื่อเทียบกับจำนวน 910,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 46.2% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 25 วัน) โดยสต็อกข้าวในคลังของเอกชน มีจำนวนเพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และสต็อกภาคครัวเรือนมีจำนวนเพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

องค์การสถิติแห่งชาติ (The Philippine Statistics Authority; PSA) คาดการณ์ว่า ในปี 2014 นี้ ผลผลิตข้าวเปลือกของฟิลิปปินส์จะมีจำนวนประมาณ 18.88 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่จะเพิ่มขึ้นแต่คาดว่าพื้นที่เพาะปลูกจะลดลงเล็กน้อย

ที่มา Oryza.com

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (MAFF) ได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ General Import ครั้งที่ 7 ภายใต้ Minimum Access ปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อข้าวจำนวนรวม 40,247 ตัน ในราคาเฉลี่ย 95,630 เยนต่อตัน (ประมาณ 811.28 เหรียญสหรัฐต่อตัน) แบ่งเป็นข้าวจากสหรัฐและจีน ประเทศละ 12,000 ตัน ข้าวสารจากไทย 2 ล็อต จำนวน 7,000 และ 6,000 ตัน และข้าวเหนียวจากไทยจำนวน 3,247 ตัน

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปีการผลิต 2014/15 ที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมานั้น ณ วันที่ 10 พ.ย. รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้ประมาณ 9.2 ล้านตัน ลดลง 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

รัฐบาลได้ตั้งเป้าจัดหาข้าวในฤดูการผลิตหลัก หรือ kharif rice crop ในปี 2014/15 ไว้ที่ 30.05 ล้านตัน โดยในปีการผลิต 2013/14 ที่ผ่านมารัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้ประมาณ 31.86 ล้านตัน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 34.29 ล้านตัน เนื่องจากผลผลิตข้าวในพื้นที่เพาะปลูกข้าวบางส่วนได้รับความเสียหายจากพายุไซโคลนและปริมาณฝนที่ตกมากเกินไป

ที่มา Oryza.com

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่า การส่งออกข้าวในเดือน ต.ค. ที่ผ่านมามีการส่งออกจำนวน 289,884 ตัน เพิ่มขึ้น 31% (MoM) เมื่อเทียบกับเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (YoY) โดยในเดือน ต.ค. ปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิ 47,459 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 242,415 ตัน

การส่งออกข้าวในช่วง 4 เดือนแรก (ก.ค.-ต.ค.) ของปีงบประมาณ 2014/15 (ก.ค. 57 — มิ.ย. 58) มีจำนวน 892,643 ตัน เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2013/14) โดยมูลค่าส่งออกในช่วง 4 เดือนนี้มีมูลค่า 517.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงประมาณ 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

องค์การอวกาศแห่งชาติ (The National Space Agency of Pakistan; SUPARCO) รายงานว่า ในปีการผลิต 2014/15 (ก.ค.-มิ.ย.) ปากีสถานจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 5.65 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 19% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากในช่วงเดือน ส.ค. ที่ผ่านมามีพายุไซโคลนพัดถล่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวเสียหายได้รับความเสียหายประมาณ 217,000 ตัน

ที่มา Oryza.com

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (The Iraq Trade Ministry) ได้ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 20 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อข้าวรวม 150,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวจากสหรัฐจำนวน 2 ล็อตๆละ 60,000 ตัน ในราคา 633 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF FO, bagged) และราคา 633 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out, bulk) และซื้อจากไทยจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 471 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF free out)

สัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงการค้าของอิรัก ได้ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าว (Re-tender) จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 24 พ.ย. นี้ ซึ่งการประมูลในครั้งนี้นี้ยังคงกำหนดจะซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศสหรัฐฯ อูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา เวียดนาม หรือข้าวขาว 100% ชั้น 2 (ข้าวใหม่) ของไทย โดยข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 28 พ.ย. นี้ ซึ่งล่าสุดมีรายงานว่า การประมูลในครั้งนี้นี้มีการยื่นเสนอข้าวจากไทยจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 498 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF free out) ข้าวจากเวียดนามจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 480 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF free out) ข้าวจากอูรุกวัยจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 717 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF free out) และข้าวบาสมาดิจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 1,057 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF free out)

ที่มา Oryza.com

บราซิล

สถาบันข้าวแห่ง Rio Grande do Sul (The Rice Institute of Rio Grande do Sul; IRGA) รายงานว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ต.ค.) บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 985,907 ตัน โดยประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่คือ ประเทศ Venezuela ซึ่งนำเข้าจำนวน 141,524 ตัน ตามมาด้วยประเทศ Sierra Leone นำเข้าจำนวน 116,835 ตัน ประเทศ Cuba นำเข้าจำนวน 115,329 ตัน ประเทศ Senegal นำเข้าจำนวน 98,738 ตัน ประเทศ Gambia และ Nicaragua นำเข้าจำนวน 90,782 และ 65,739 ตัน ตามลำดับ

ทั้งนี้ บริษัทธัญพืชแห่งชาติ (Brazil's National Grains Supply Company; Conab) พยากรณ์ว่า ในปี การผลิต 2014/15 (พ.ย.-ต.ค.) บราซิลจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 12.51 ล้านตันข้าวเปลือกลดลงประมาณ 3% จาก ปีที่ผ่านมา ขณะที่ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่า ผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2014/15 (เม.ย.-มิ.ค.) จะมี ประมาณ 12.28 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 8.35 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2013/14 โดยคาดว่าในปี 2014 นี้ จะมีการส่งออกข้าวประมาณ 900,000 ตัน และนำเข้าประมาณ 700,000 ตัน

ที่มา Oryza.com

สหภาพยุโรป

มีรายงานจาก the Ente Nazionale Risi (the National Agency for Rice) ว่า การนำเข้าข้าวของ สหภาพยุโรป (The European Union; EU) จากประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี (the Asian Everything But Arms; EBA) เช่น กัมพูชา และพม่า ในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2014/15 (ก.ย.-ต.ค.) มีจำนวนประมาณ 45,438 ตันเพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งการนำเข้าข้าวจากกัมพูชามีจำนวนลดลง ประมาณ 4,665 ตัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่การนำเข้าจากพม่าเพิ่มขึ้น 7,427 ตัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ประเทศอิตาลีซึ่งเป็นผู้ผลิตข้าวที่สำคัญในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ได้ระบุว่า การนำเข้าข้าวจาก ประเทศดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อภาคการผลิตของอิตาลี เพราะทำให้ความสามารถในการแข่งขัน ของข้าวจากอิตาลีลดลง ดังนั้นภาครัฐและเอกชนของอิตาลีจึงได้เรียกร้องให้สหภาพยุโรปแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการออกมาตรการป้องกันเพื่อลดการนำเข้าข้าวจากประเทศดังกล่าว

ที่มา Oryza.com